



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 667 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2568

ช่วงวันที่ 28 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2568

## ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ธปท.ระบุเศรษฐกิจ มี.ค. ชะลอลงตามภาคบริการ-บริโภค-ลงทุนเอกชน แม้การผลิตอุตสาหกรรมดีขึ้น
- กนง.มีมติลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 1.75% ต่อปี
- MPI มี.ค. 68 หดตัว 0.66%
- ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ เม.ย.ร่วง กังวลเหตุแผ่นดินไหว-ภาษีทรัมป์ยังคงคลุมเครือ
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน มี.ค. 68 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามภาคบริการ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น โดยภาคท่องเที่ยวลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเป็นสำคัญ จากการเข้าสู่เดือนรอมฎอนเร็วกว่าปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนยังหดตัว แต่น้อยลงกว่าเดือนก่อน การผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของรัฐจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเร่งส่งออาก่อนการประกาศนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2.00% เป็น 1.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้ 2 เสียง เนื่องจากสถานการณ์นโยบายการค้าสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิจหลักจะกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าโลก โดยในปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ความไม่แน่นอนสูงมาก เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับลดลง สถานการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อและผลกระทบจะทอดยาวไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าการผลิตโลกที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงในระยะยาว

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน เม.ย. 68 ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 47.1 ลดลงจาก 50.2 ในเดือน มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับลดลงมาก เนื่องจากความไม่ชัดเจนของมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตยางพาราแปรรูปและพลาสติก รวมทั้งกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในภาคที่มีใช้การผลิตปรับลดลง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มี.ค.68 อยู่ที่ระดับ 105.03 หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.66% ส่งผลให้เอ็มพีไอไตรมาสแรก ปี 68 อยู่ที่ระดับ 99.96 หดตัวจากปีก่อน 1.86% ขณะที่อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตเดือน มี.ค. อยู่ที่ 63.68% สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น

**ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 68** ที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 33.50 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทแข็งค่าทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หนุนโดยการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ล่าสุด ทางกรของทั้งสองฝ่ายต่างให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ขณะเดียวกัน รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแยกว่าขาดดุลงบประมาณ ทำให้ตลาดยังกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้า ส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดต่างกลับเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์ อาทิ เงินเยน และทองคำ



## ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ประเทศสหรัฐฯ: GDP Q1/68 หดตัวร้อยละ 0.3, การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 62,000 ตำแหน่งในเดือน เม.ย., ดัชนี PMI ลดลงมาอยู่ที่ 48.7 ในเดือน เม.ย., ขาดดุลการค้าสินค้าขยายตัวมากขึ้นมาอยู่ที่ 162 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ในเดือน มี.ค.
- สหภาพยุโรป : GDP ขยายตัวร้อยละ 0.4 ใน Q1/68, ดัชนี PMI ในยูโรโซนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 49 ในเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในยูโรโซนทรงตัวที่ร้อยละ 2.2 ในเดือน เม.ย., อัตราการว่างงานในยูโรโซนทรงตัวที่ร้อยละ 6.2 ในเดือน มี.ค.
- ประเทศจีน : ดัชนี PMI ลดลงมาอยู่ที่ 50.4 ในเดือน เม.ย.
- ประเทศญี่ปุ่น : ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุมเดือน พ.ค., ดัชนี PMI เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48.7 ในเดือน เม.ย.
- ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.51% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

**ประเทศสหรัฐฯ:** GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 หดตัวร้อยละ 0.3 นับเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 65, การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 62,000 ตำแหน่งในเดือน เม.ย., ดัชนี PMI ลดลงมาอยู่ที่ 48.7 ในเดือน เม.ย. จาก 49.0 ในเดือน มี.ค., ขาดดุลการค้าสินค้าขยายตัวมากขึ้นมาอยู่ที่ 162 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ในเดือน มี.ค. สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 146 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

**สหภาพยุโรป:** GDP ขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรกของปี 2568, ดัชนี PMI ในยูโรโซนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 49 ในเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในยูโรโซนทรงตัวที่ร้อยละ 2.2 ในเดือน เม.ย. สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2.1 และอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ร้อยละ 2.0 เล็กน้อย, อัตราการว่างงานในยูโรโซนทรงตัวที่ร้อยละ 6.2 ในเดือน มี.ค.

**ประเทศจีน:** ดัชนี PMI ลดลงมาอยู่ที่ 50.4 ในเดือน เม.ย. จาก 51.2 ในเดือน มี.ค. แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

**ประเทศญี่ปุ่น:** ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุมเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551, ดัชนี PMI เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48.7 ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นจากตัวเลขเบื้องต้นที่ 48.5 และจาก 48.4 ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 12 เดือน

**ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.51%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 68 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68 ที่ระดับ 58.29 ดอลลาร์ สหรัฐ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 7.51% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสที่จะตัดสินใจนโยบายการผลิตน้ำมันในเดือน มิ.ย. ซึ่งตลาดน้ำมันเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปีนี้ลง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของราคาน้ำมันในวันศุกร์ได้ถูกจำกัดไว้บางส่วน เนื่องจากตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้น หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม 2568)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย., ดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย., มติอัตราดอกเบี้ย
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมี.ค.
- **ประเทศจีน:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย., ดุลการค้า ส่งออก นำเข้าเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย. จาก Jibun Bank, การใช้จ่ายครัวเรือนเดือน มี.ค.